

Số: 28 /BC-UBND

Đakrông, ngày 04 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Công văn số 281-CV/HU ngày 31/12/2021 của Huyện ủy về chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban ngành tập trung chăm lo cho nhân dân đón tết, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo công tác trực và báo cáo tết; công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo các lực lượng chức năng mở các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với tinh thần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo vừa phục hồi, phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

I. TÌNH HÌNH TRƯỚC TẾT

1. Tình hình chuẩn bị nguồn hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe nhân dân

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hoá, đáp ứng nhu cầu các loại hàng hoá thiết yếu phục vụ tết cho nhân dân, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ tạo sốt hàng, bán hàng không đúng giá niêm yết, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng, các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Qua khảo sát, nắm bắt tình hình ở trên địa bàn huyện, lượng hàng hóa ở các cơ sở kinh doanh dự trữ, đảm bảo cung ứng hàng cho người tiêu dùng trong dịp Tết. Giá cả một số mặt hàng tăng nhẹ do hoạt động kinh doanh hàng hóa tiêu dùng tăng.

Về chi trả lương và các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức: UBND huyện đã tiến hành phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để chi trả các chế độ theo quy định.

2. Tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ

2.1 Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 31/12/2021 về việc thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị và các đối tượng chính sách, TBXH nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện (01/01/1997-01/01/2022) và tết

Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổ chức nhiều đoàn do các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dẫn đầu cùng các ban, ngành đoàn thể thăm, tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh, huyện đến các đối tượng là thương bệnh binh, người có công, gia đình chính sách, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, các đơn vị trực bảo vệ, phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2022 tổ chức thăm và tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

2.2 Công tác an sinh xã hội

Để góp phần giúp cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam..

Tổng hợp đến ngày 20/01/2022 tổng tiền hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng, cụ thể: Quà Chủ tịch nước (1.431 suất – 436,5 triệu đồng); các đoàn lãnh đạo tỉnh (253 suất – 128,6 triệu đồng); Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện (174 suất – 170,2 triệu đồng); báo Quảng Trị (334 suất – 200,4 triệu đồng); quà Bộ KH&ĐT và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT (260 suất – 140 triệu đồng); quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (25 suất – 25 triệu đồng); Ban Vận động quỹ Vì Người nghèo huyện (360 suất – 180 triệu); Bộ trưởng bộ VH-TT&DL (05 tấn gạo); gạo Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo: 454,365 tấn.

Theo kế hoạch, UBND huyện đã thành lập 11 Đoàn do các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các cơ quan, đơn vị, các gia đình chính sách, người có công, BTXH. Thời gian các đoàn đi thăm, tặng quà tết cho các đơn vị và các đối tượng từ ngày 17/01/2022-21/01/2022.

Với mục tiêu để mọi người dân đều được đón Tết đầm ấm, Huyện đã huy động và tiếp nhận quà từ các cơ quan, đơn vị, các tổ chức nhân đạo từ thiện hỗ trợ cho các gia đình chính sách, các đối tượng BTXH, người nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo các địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tiếp nhận và trao quà cho các đối tượng, đảm bảo kịp thời để nhân dân được đón tết ấm no.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn do xã quản lý. Nhìn chung công tác chăm lo đời sống cho nhân dân được huyện quan tâm chỉ đạo cụ thể, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Các lực lượng chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách tích cực nhằm giúp nhân dân đón xuân, vui tết, đầm ấm, phấn khởi.

2.3 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác tuyên truyền

UBND huyện đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền quý I năm 2022 và tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chào mừng

kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, các sự kiện, hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và những thành tựu đạt được của huyện Đakrông sau 25 năm xây dựng và phát triển; việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các gương sản xuất điển hình tiên tiến, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông; công tác phòng, chống dịch COVID-19; Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong huyện tổ chức đón Tết trang trọng, tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện chưa triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn.

2.4 Công tác y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2022 về việc Kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, giá cả hàng hóa, An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong khâu bảo quản, chế biến và kinh doanh các mặt hàng lương thực - thực phẩm, rượu - bia, nước giải khát... nhằm hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp tết, chỉ đạo các trạm y tế cơ sở có kế hoạch trực và chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc men thiết yếu để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp tết. Tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân không được mua và dùng những loại thực phẩm không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc.

Ban hành Công văn số 68/UBND-VX ngày 17/01/2022 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng. Tổ chức họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ và chỉ đạo xây dựng các biện pháp dự phòng, chủ động, sẵn sàng phòng chống dịch bệnh.

2.5 Tình hình sản xuất nông nghiệp

Tập trung chỉ đạo gieo trồng theo khung lịch thời vụ và cơ cấu các loại giống cây trồng vụ Đông Xuân 2021 – 2022. Vụ Đông Xuân năm nay tình hình thời tiết tương đối thuận lợi, tình trạng mưa rét xuất hiện nhưng không kéo dài, xen kẽ các ngày nắng nên người dân tập trung làm đất và xuống giống đồng loạt theo khung lịch thời vụ.

Tính đến ngày 04/02/2022 toàn huyện đã gieo trồng được 3.931,9/4.909,5 ha đạt 80% kế hoạch vụ, trong đó: lúa nước 491,5/500 ha đạt 98% kế hoạch; ngô 1.109,5 ha/1.376 ha đạt 81% kế hoạch; sắn 1.623/2.168 ha đạt 75% kế hoạch; khoai lang 17,5/28,5 ha đạt 61% kế hoạch; cây lấy củ khác 29,5/46,5 ha đạt 63% kế hoạch; Rau các loại 117,4/202 ha đạt 58%; đậu các loại 16/29 ha đạt 55%; lạc

492,2/504 ha đạt 98%; diện tích trồng cây hàng năm khác đạt 35,3 ha (trong đó diện tích trồng cỏ 20,6 ha, diện tích trồng cây gia vị, dược liệu 14,7 ha).

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo sản xuất ứng phó với mưa rét đầu vụ Đông Xuân 2021 – 2022; Chỉ đạo sản xuất trước, trong và sau tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo dõi, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh và đói, rét đàn vật nuôi trên địa bàn huyện, kết quả: Đến thời điểm hiện tại, đàn vật nuôi trên địa bàn huyện ổn định, không có gia súc chết do rét và không xảy ra dịch bệnh.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện về Tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chủ trì phối hợp với Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội biên phòng Quảng Trị để phân công trách nhiệm, công việc chuẩn bị cho tết trồng cây. Theo kế hoạch sẽ tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 vào lúc 8 giờ 30 ngày 07/02/2022 (tức ngày 07 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Ngoài ra thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, trồng cây phân tán dịch vụ môi trường từ nước sạch, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn ban hành kế hoạch, phối hợp với UBND các xã, các cơ quan đơn vị hưởng ứng trồng cây Mừng 92 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp mừng Xuân Nhâm Dần.

3. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng Quân sự, Công an, các đơn vị Biên phòng có kế hoạch cụ thể, trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời mở các đợt cao điểm để trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo vấn đề an toàn giao thông trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức trực tự vệ 24/24.

II. TÌNH HÌNH TRONG TẾT

Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình, nhân dân trên địa bàn huyện đón Tết vui tươi, lành mạnh; không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh và không có trường hợp thiếu đói. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các ngày trước và trong Tết, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc trực cơ quan, trực tự vệ theo quy định.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày Tết cơ bản ổn định. Trên địa bàn huyện không xảy ra trường hợp cháy, nổ, tuy nhiên trên địa bàn huyện đã xảy ra đốt pháo nổ ở một số nơi.

Tình hình tai nạn giao thông: Lực lượng công an đã huy động tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát cơ động, xử lý hành vi vi phạm nổi cộm theo Nghị định 100 của Chính phủ, người dân đã ý thức và tuân thủ quy định. Trong thời gian Tết Nhâm Dần người dân tuân thủ các quy định về an toàn giao thông nên trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông.

Trên đây là tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn, UBND huyện báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- BTV Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PVP, các CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đại Lợi